

học" nên gặp khá nhiều khó khăn trong khi làm việc, giao tiếp với sinh viên. Điều này dẫn đến những sai sót, những hiểu lầm không đáng có...

Vì tâm lý "sợ sai", một số giảng viên trẻ hạn chế tiếp xúc với sinh viên, né tránh đề nghị tư vấn của sinh viên. Do đó, khi gặp rắc rối liên quan đến quy chế học vụ, học phí, các chế độ chính sách..., sinh viên thường không tìm đến cố vấn học tập mà lên thẳng Phòng Đào tạo Đại học - Công tác HS-SV, hoặc Phòng Kế hoạch Tài chính - Cơ sở vật chất để hỏi, gây ra tình trạng quá tải ở các Phòng chức năng này. Thực trạng đó cho thấy đội ngũ giảng viên trẻ - cố vấn học tập hiện nay thiếu thông tin, kỹ năng và chuyên môn dẫn đến thiếu khả năng giải quyết những vấn đề do sinh viên đặt ra. Vì thế, kết quả tư vấn chưa cao, chất lượng công tác cố vấn học tập còn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Cũng cần phải khẳng định rằng, cố vấn học tập có vai trò đặc biệt quan trọng, không thể thiếu trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Mỗi cố vấn học tập là một nhân tố then chốt trong mối quan hệ nhà trường - sinh viên - thị trường lao động; là một chuyên gia tư vấn về học tập và việc làm cho sinh viên, đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập.

Bên cạnh những cố vấn học tập am hiểu các quy chế, tận tình hướng dẫn sinh viên trong suốt quá trình học tập, rèn luyện, giúp sinh viên đạt kết quả cao, cũng còn một số cố vấn học tập chưa thật sự làm hết chức năng, nhiệm vụ của mình. Vẫn còn tình trạng cố vấn học tập chỉ ký xác nhận vào phiếu đăng ký học phần mà không hề tư vấn cho sinh viên, thậm chí không quan tâm nội dung đăng ký trên phiếu. Đào tạo tín chỉ là lấy sinh viên làm trung tâm - sinh viên chủ động trong việc học tập, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cố vấn học tập có thể phó mặc cho sinh viên trong tất cả mọi việc.

2. Một số giải pháp đề xuất với Công đoàn Trường Đại học Khoa học nhằm nâng cao vai trò của giáo viên cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ

Đào tạo theo học chế tín chỉ là hình thức đào tạo linh hoạt, lấy sinh viên làm trung tâm. Để nâng cao hơn nữa chất lượng đào